
  ይች ናት ጨዋታ!!! 

   ገዱ የተናገረውን ሰማቹህ ወገኖቸ???

እሰ......ይ!       ምድረ ቃዣታም ቁርጥሽን አውቀሽ አርፈሽ ተቀመጭ እንግዲህ!!!

እ......ፎይ!    እንዴት ደስ እንዳለኝ አትጠይቁኝ!!!         ይሄ የነገዱና የነ ዐቢይ ትወና እስኪጋለጥ ወይም ትወናው እስኪደረስበት

             ድረስ ረጅም ጊዜ የሚወስድ መስሎኝ ሕዝባችንን ማጃጃላቸው ዕለት ዕለት እያበገነኝ እየከነከነኝ እረፍት ነስቶኝ ነበራ!

       ቁማሩም፣ ማወናበዱም፣ ማምታታቱም፣ ማስመሰሉም፣ ትወናውም እዚህ ላይ አበቃ!!!   የቀን ጅቦች!   የተሰኘው ታላቁ

የወያኔ/   ኢሕአዴግ ድራማ (  ትውንተ ሁነት) ተጠናቀቀ!!!

               ከዚህ በኋላ የሚጃጃል ካለ እሱ ወይ ጥቅመኛ ነው ወይ ደግሞ ማሰብ፣ ማሰላሰል፣ ማገናዘብ የተሳነው ዘገምተኛ ነው፡፡

    ከዚህ ውጭ ሊሆን አይችልም፡፡

 ለነገሩ "      ጥፊ ያላት ከተማ ነጋሪት ቢጎሰም አትሰማ!"          ይባላልና ሀገራችንን ጥፊ ብሏት እንደሆነ ነገሩ እንዲህ ግልጽ ሆኖ

        ቢታይም ብዙዎች ዓይናቸውን ጨፍነው በመጃጃሉ መቀጠላቸው የሚቀር አይመስለኝም፡፡

          ለዚህም መሰለኝ ገዱንና መሰሎቹን ጀግና እያሉ ሲያወድሱ ሲክቡ የነበሩ ጋዜጠኞች (ዘጋቢዎች)  ተንታኞች፣ ፖለቲከኞች

(  እምነተ አሥተዳደራውያን)           የነ ገዱ እውነተኛ ማንነት መገለጥ የነሱን በትክክል ማሰብ ያለመቻልንና መታለልን

           ስለሚያረጋግጥባቸው በሕዝብ ዘንድ እንዲህ እንዳይታሰቡ ባለመፈለግ ገዱ የተናገረውን የለውጥ ኃይል የሚባለውን ቡድን

            ትወና ያጋለጠ ንግግር ለነሱ በሚመች መልኩ ለመጠጋገን ፈልገው ቢሞክሩም ለመጠጋገን አልመች ብሏቸው ሲቸገሩ

 ተስተውለዋል፡፡

ይታያቹህ!             እውነቱን በቀረበው መልኩ እንደወረደ በእውነታነቱ መመልከት መተቸት ሲገባቸው ገና ለገና ለእኛ ስምና ክብር

             ኪሳራ ያመጣል በሚል ሥጋት እውነታውን ለማለባበስ ጥረት አደረጉ፡፡ አሁን እነዚህ ናቸው ታዲያ ለፍትሕ፣ ለነጻነት፣

    ለእውነት፣ ለሥነምግባር ለተጠያቂነት ታማኞችና ታጋዮች???

 ወይ ገዱ!   ወይ ገዱ!!!   ስንቱን አዋረደው!!!            ለነገሩ እንዲያው ጅሎች ሆነው ነው እንጅ እራሱ ብአዴን ወያኔ በረሃ ላይ

            የቀረጸውን አማራን የማጥፋት ሰይጣናዊ ዓላማና ግብ ተፈጻሚ ለማድረግ ከወያኔ ጋር አብሮ ወገኖቻችንን አማራ

          በመሆናቸው ብቻ ሌላ ምንም ዓይነት ወንጀል ሳይኖርባቸው ለፈጃቸውና ላስፈጃቸው፣ ላረዳቸውና ላሳረዳቸው፣

       ለበላቸውና ላስበላቸው፣ ላመከናቸውና ላስመከናቸው፣ ለመረዛቸውና ላስመረዛቸው፣ ለበከላቸውና ላስበከላቸው፣

  ለዘረፋቸውና ላስዘረፋቸው ......           ወገኖቻችን እስኪ በምን ተአምር ነው ብአዴን ተቆርቁሮ ተቆጭቶ አሁን ጥብቅና ሊቆም

የሚችለው???              መቆርቆሩ ቢኖረው ኖሮ ቀድሞ ነገር በፊትስ እንዲህ ዓይነቱን አረመኔያዊ ግፍ ይፈጽምብን ነበረ ወይ ምድረ

ቃዣታም???    እንዴት ነው ግን የምታስቡት???      ቅዠትም እኮ ልክ አለው አይደለም እንዴ???    ምነው የእናንተ የቁም የቀን

   ቅዠት ልክና ቅጥ አጣ???



        የሚሰማኝ አጣሁ እንጅ ከበፊት ጀምሬ ደጋግሜ ተናግሬ ነበረ ""       ኧረ ተው አትጃጃሉ እነዚህ ሰዎች የሚለወጡ፣ የሚቀየሩ፣

            የሚድኑ፣ የሚፈወሱ፣ የሕዝብ የሚሆኑ፣ ጠርተው የሚጠሩ አይደሉም፡፡ በብዙ የንጹሐን ወገኖቻችን ደም የታሰሩ ናቸው፣

    የብዙ ንጹሐን ወገኖቻችን ደም "ፍረድልን!"        እያለ በእግዚአብሔር ፊት የሚጮህባቸው ርጉማን ናቸው፡፡ እነሱ ይለወጣሉ

              ማለት ሰይጣን ወደ መልአክነት ይለወጣል እንደማለት ነውና ፈጽሞ የሚሆን ነገር አይደለም ከንቱ ቅዠት ነው፡፡ በከንቱ

አትድከሙ!""       እያልኩ በየጊዜው ሴራቸውን እየገለጥኩ አልጨቀጨኳቹህም ነበረ ወይ???

   እስኪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው

  ትናንት ሐምሌ 05,2010 ዓ.ም.           ባሕርዳር የክልሉ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ የተናገረውን

 እየጠቀስን ለምን?    እንዴት እያልን እንፈትሸ፦

".....             በአማራ ክልል ሰላም እንዲደፈርስ፣ የሕግ የበላይነት ተጥሶ ሥርዓት አልበኝነት እንዲነግሥ፣ ያየነው የለውጥ ተስፋ

            እንዲጨልም ወይም በሌላ መልኩ ለውጡ በትክክለኛው መንገድ ተመርቶ ሕዝባችን የሚፈልገውን ዘላቂ ሰላም፣ ፍትሕና

              ነጻነት እንዲጎናጸፍ የማድረግ ሁሉም ነገር በእኛው እጅ ነው ያለው፡፡ አለማነውም አጠፋነውም እኛው ነን፡፡ ልማቱም

              ጥፋቱም የሚወሰነው በእኛው ነው፡፡ በኛ ነው ስል በክልሉ ሕዝብ፣ ከላይ እስከታች ባለው በክልሉ አመራር፣ በክልሉ

             የጸጥታና የሕግ አስከባሪ አካላት በጥቅሉ በክልሉ ሕዝብና በልጆቹ ነው ማለት ነው፡፡ ወሬዎችና አሉባልታዎች ስላሉ

             ይሄንን ግልጽ አድርጎ ማስቀመጥ እኔም እንደ ርእሰ መሥተዳድር ይጠበቅብኛል፣ የክልሉ ምክርቤትም ማወቅ አለበት ማለት

        ነው፡፡ የአማራ ክልል ሰላም እንዲናጋ ሕወሓት ምክንያት ሊሆን አይችልም!     ለመላው የአማራ ሕዝብ መግለጽ የምፈልገው

           የአማራ ክልል ሰላም እንዲደፈርስ ሥርዓት አልበኝነት እንዲነግሥ ሕወሓት ምክንያት ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም! ሕወሓት
            እያሥተዳደረ ያለው የትግራይን ክልል ነው፡፡ አለማም አጠፋም መወቀስም መሞገስም ካለበት በዚያው በክልሉ ነው!!!"

   አሉ አቶ ገዱ፡፡ አይገርምም???

             አቶ ገዱ አንዱ እርስዎ አይደሉም ወይ ከጥቂት ቀናት በፊት በባሕርዳር ሕዝብ ፊት ቆመው "   ለውጥን መቀበል ያልቻሉ

      የምንትስ የምንትስ ቁማርተኞች፣ ሽንፈታቸውን መቀበል ያልቻሉ ደካሞች....!"     በማለት ለውጡን ለማደናቀፍ ችግር

          እየፈጠሩ አደጋ እያደረሱ እንደሆነና አንድ ሆነን በጋራ እንድንታገላቸው ጥሪ በማቅረብ የተናገሩት??? 

"...      አንድ አለመሆናችን የጅብ ራት ነው ያደረገን!"      እያሉ የወሸከቱት እርስዎ ራስዎ አይደሉም ወይ???  ዛሬም ትናንትም

በ 27               ዓመት ሙሉ በአማራ ሕዝብ ላይ ከወልቃይት እስከ ራያ፣ ከመተከል እስከ አሶሳ፣ ከበደኖ እስከ አርባጉጉ፣ ከወተር

            እስከ አሰቦትና ሌሎችም ሀገራችን ክፍሎች ለተፈጸመው አረመኔያዊ ግፍ ከእናንተ ከባሪያዎቹ በተጨማሪ ከበረሃ ጀምሮ

                አማራን የማጥፋት መመሪያ ቀርጾ በአማራ ላይ መዓት ያዘነበው ዋናው ወያኔ ካልሆነ ሌላ ማን ነው ታዲያ ተጠያቂው አንተ

 ደነዝ ደንቆሮ??? 

    ይሄ አህያ በዚህ አበቃ መሰላቹህ?   ቀጠለና "...        ከመጠን ባለፈ ጥላቻ የአማራ ክልልን ሰላም ለአደጋ እንዲጋለጥ

          የሚያደርገው ሕወሓትን አስመስሎ የሚቀሰቅስ አካል ኅብረተሰቡን ወደተሳሳተ አቅጣጫ ምናልባትም እራሱን በራሱ

        ወደሚያጠፋበት አቅጣጫ የሚያመራበት ካልሆነ በስተቀር ምንም ዓይነት ፋይዳ የለውም!"  አለላቹሃ፡፡

አህዮ!             አንተ ራስህ ጭምር እነሱ እንደሆኑ በአደባባይ ነግረኸናል፡፡ ዛሬ ሕወሓትን አስመስሎ የሚቀሰቅሰው ቡድን ከየት

መጣ???   ማንነውስ እሱ???            አሁን ትናንትና መስቀል አደባባይ ፈንጅ አፍንድቶ ሕዝብ ላይ አደጋ አደረሱ ያላቹህን

 እነማንን ነው??? "    የዐቢይ አሥተዳደር ጠላታችን ነው!"    እያሉ በትግራይ ቴሌቪዥን (  ምርዓየ ሁነት)   ላይ እየፎከሩ ያሉት

  እነማን ናቸው ታዲያ???  እያቹህልኝ አይደል??? 



             እኔ ድሮም ተናግሬያለሁ፡፡ ይሄንን ፍንዳታ ያደረሱት ሕዝቡ ትወናቸውን ወይም የዐቢይና የወያኔን ሐሰተኛ ፀብ እውነት

       አድርጎ እንዲያስብና ዐቢይን እንዲደግፍ ለማድረግ ነው አላልኳቹህም ነበረ???    ይሄው ገዱ እኮ "...   እንዲህ አደረጉ የቀን

ጅቦች!"              ምንትስ ሲሏቸው እንደነበረ ጨርሶ ረስቶት ለሕዝብ ሲደክሙ የኖሩና አሁንም ምንም ዓይነት ችግር ውስጦ የሌሉ

           ንጹሐን ናቸው እያለ እኮ እያወራ ነው፡፡ ኧረ እባካቹህ ንቁ ነገሩ ይግባን እንዴ!   እንዴት ነው ነገሩ???  እንዴት አድርገንስ

እንቀስቅሳቹህ???

      ይሄ አህያ ይባስ አለላቹህና ደሞ ምን አለ?  "        እንዲሁም የአማራ ክልል ሰላም እንዲደፈርስ የብአዴን የቀድሞ ነባር

           አመራሮችም ምክንያት ሊሆኑ አይችሉም፡፡ የብአዴን የቀድሞ ነባር አመራሮች በወቅቱ ኃላፊነታቸውን በጥሩም በመጥፎም

      የሠሩት ይሄ ሕዝብ እንዲለወጥ የበኩላቸውን ድርሻ ተወጥተዋል!"   አላቹሃ፡፡ ሃሃሃሃሃሃሃ.....    እነበረከት የአማራ ሕዝብ

      እንዲለወጥ የበኩላቸውን ድርሻ ተወጡ ነው የምትለን አህዮ???      ያጠፋን፣ የፈጀን፣ የበላን፣ ያረደን፣ የዘረፈን፣ ያደኸየን፣

    ፍዳችንን ያስቆጠረንስ ማን ነው አህዮ???         አሁን ማን ያምነኛል ብለህ ነው እንዲህ ያለውን ነገር የምትዘላብደው???

"...               በዛ ላይ ያለ ጥንካሬና ድክመት ካለፈ ጋር አያይዘን የምንመለከተው ነው፡፡ ለአሁኑ የአማራ ክልል ሰላም መስፈን

             እንዲሁም ሰላም መናጋት ያላቸው ድርሻ ዝቅተኛ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት በእርግጠኝነት መናገር የምችለው እነዚህ አመራሮች

            የአማራ ክልል ሰላም እንዲናጋ የማድረግ አቅምም ችሎታውም የላቸውም፡፡ የአማራ ክልል ሰላም እንዲናጋ ፍላጎትም

  የላቸውም፡፡ ምን ሊያገኙ?   ምን ሊያገኙ?           ከዚህ ጋር ይሄንን አጥብቄ የምናገረው ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ውዥንብሮች

             ስላሉ ነው፡፡ አንዳንዶቹ አመራሮች በአንድ ቀን አምስት ስድስት ቦታዎች እንደታዩ አድርገው ምሥራቅ ምዕራብ የሚነዙ

              አሉባልታዎች ስላሉ ነው፡፡ የአማራ ክልል ሕዝብ ትልቅ ሕዝብ ነው፡፡ ሕግና ሥርዓት የሚያውቅ ሕዝብ ነው፡፡ በዚህ

         መንገድ ባልሆነ አቅጣጫ እንዲመለከት ማድረግ ውጤቱ ለማንም አይጠቅምም ከጉዳት በስተቀር.....!"   አለላቹሃ ገዱ

  የተባለው የወያኔ አህያ፡፡

አያቹህ???    ቆይ ቆይ አህዮ!   ሕዝቡ "  ይደገም ይደገም!"     ብሎ ያስደገመህን ቃል "   ቤታችንን ከእነኝህ ምንትሶች

አጽድተን...!"              እያልክ የለፈለፍከው እነ በረከትን ካልሆነ እነ ማንን ነበር ታዲያ እንዲያ ሕዝብ ፊት የወሸከትከው ባክህ???
          ነው ወይስ የማስመሰሉ፣ የማወናበዱ፣ የትወናው ጊዜ አበቃና ወደ እውነተኛው ማንነታቹህ ተመለሳቹህ??? 

    ማን ነው ታዲያ እንደዛ ለ 27           ዓመታት ሙሉ ደም እያስተፋ ፍዳችንን ሲያበላን፣ የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ወንጀል

 ሲፈጽምብን የነበረው??? "          የብአዴን የቀድሞ ነባር አመራሮች በወቅቱ ኃላፊነታቸውን በጥሩም በመጥፎም የሠሩት ይሄ

    ሕዝብ እንዲለወጥ የበኩላቸውን ድርሻ ተወጥተዋል!"     ስትል ጭራሽ ትንሽም አታፍር በፈጣሪ???

"...          በዛ ላይ ያለ ጥንካሬንና ድክመትን ካለፈ ጋር አያይዘን የምንመለከተው ነው!"  ነው ያልከው???  ኧረ ባክህ??? ያለፈ
             ነገር ነው ብለን ያንን ሁሉ ሕዝባችንን ያደኸየ፣ የሠበረ፣ የጨረሰ፣ የነቀለ አረመኔያዊ ግፍ እንድንረሳልህ እንድንተውልህም

አማረህ???             እንዲያው እንዴት ዓይነቶቹ ጉዶች፣ እፍረተ ቢሶች፣ ዓይነ አውጣዎች ብትሆኑ ነው ግን በግፍ ያጠፋቹህትን

 የሚሊዮኖች (የአእላፋት)           ሰለባዎቻቹህን ወገኖቻችንን ነፍስ የትንኝ ነፍስ ያህል እንኳ ዋጋ እንዳትሰጡና እንዲህ እንደዋዛ

        እንደዘበት እንድንተውላቹህ፣ እንድንረሳላቹህና ሥልጣን እንደጨበጣቹህ እንደተንቀባረራቹህ መኖር የፈለጋቹህት ባክህ???
 ዐቢይ "   ማን ምን ያመጣል!"          በሚል እብሪት በመንግሥታዊ ሽብራቹህ በየእስር ቤቱ ሰቆቃ እየፈጸማቹህ አካላችንን

          ሲታጎሉ፣ ስታርዱ፣ አድራሻችንን ስታጠፉ፣ ስትሰውሩ የኖራቹህ መሆናቹህን የተናገረውን ላስታውስህ እንዴ አህዮ???

አህዮ!              ለመሆኑ በተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብት ድንጋጌ በሰው ልጆች ላይ ኢሰብአዊ ጥቃት የፈጸመ ሰው ወይም

          በሰብእና ላይ ለተፈጸመ ጥቃት ፈጽሞ በይቅርታና በምሕረት እንደማይታለፍ መደንገጉን አታውቅም እንዴ???



         አሥተዳደራዊ በደል ብቻ ነው በይቅርታም በምሕረትም የሚታለፈው እሽ እነ አህዮ???     ያንን ሁሉ ቢቆጠር የማያልቅ

        አረመኔያዊ ግፍ በሕዝብ ላይ ስትፈጽሙ ኖራቹህ አንተም ዐቢይም "  ይቅርታ ጠይቀናል!   በይቅርታ ዘግተነዋል!  ሕዝብ
    ይቅርታ አድርጎ ሁለተኛ ዕድል ሰጥቶናል!"        እያላቹህ እያላገጣቹህ ከተጠያቂነት ለማምለጥ ለመዳን ስታሴሩ ታዲያ ሕዝቡ

              ደብረማርቆስ ላይ በረከትን ይዞ ከነነፍሱ በማቃለል ፍትሕ በራሱ እጅ እንዲፈጸም ከማድረግ ውጭ ሕዝቡ ምን አማራጭ

  አለው ታዲያ አህዮ???          እያንዳንድሽ የንጹሐንን ደም እየጨለጥሽ ስትጠጭ ከርመሽ በመንገድ ድንገት ተጋጭቶ እንዳለፈ

 ሰው "ይቅርታ!"             እያልሽ አረመኔያዊ ግፍ ስትግችው በኖርሽው ሕዝብ መሀል እንደ ንጹሕ ሰው በነጻነት መፏለል ያምርሽ

ኖሯላ???     ሲያምርሽ ይቅር እሽ ጅል ሁላ!!!

            በዚህ አጋጣሚ ለሕዝቡ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ቢኖር ንብረት ማቃጠሉ በፍጹም ተገቢ አለመሆኑን ነው፡፡

            ምንም እንኳ ያለብህ ሰው አይደለም መሬት የማይችለው የሚያንገሸግሽ ብሶትና ምሬት የፈጠረብህ ቁጭት ንብረት

            አይደለም ዓለምን እንደሸክላ ከስክሰህ ብታደቃት እንኳ የሚበዛብህ ባይሆንም በብሶት የተገፋ ቁጣህ ንብረት እንድታወድም

    እንዲያደርግህ ፈጽሞ መፍቀድ የለብህም፡፡

    እኛ እኮ ድሆች ነን ወገኖቸ???        ያለችይቱንም ጥቂት ነገር አውድመን ንዴት መወጫ ካደረግናት "    ባሏን ጎዳሁ ብላ ምኗን

በጋሬጣ!"              እንደተባለው ነው የሚሆነው፡፡ ንብረቱ እኮ የነሱ አይደለም ወገኔ የእኛ እኮ ነው፡፡ የገዛ ንብረታችንን እንዴት

  እናቃጥላለን እናወድማለን ወገኖቸ???             ይሄ ንብረት ዛሬ ላይ በእነሱ እጅ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገ ግን የሕዝብ ንብረት ነው

እኮ!!! 

            ምክንያቱም በጉቦ፣ በሙስና፣ በዝርፊያ፣ በግፍ ያፈሩት የሰበሰቡት ንብረት ስለሆነ ንብረቶቻቸው ስንጥር ሳትቀር የሕዝብ

           ነው የሚሆነው፡፡ በመሆኑም እንዲያውም ግጭት በተፈጠረ ጊዜ እነሱ ራሳቸው ለሕዝብ እንዳይጠቅም ለማድረግ

            በምቀኝነት ጉዳትና አደጋ ሊያደርሱበት ይችላሉና በእንዲህ ዓይነት አጋጣሚ ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን መጠበቅ በዓይነ

             ቁራኛ መከታተል ነው እንጅ ያለብን ስንጥር ብትሆን እንኳ በእጃቸው ያለ ንብረታችን መጎዳት የለበትምና እንጠንቀቅ

ወገኖቸ!!!

  ሰዎቹን ማለትም ብአዴን/          ወያኔዎችን ግን እንደምታዩት ሲፈጽሙብን ለኖሩት አረመኔያዊ ግፍ ሁሉ ለፍርድ የሚያቀርባቸው

      አካል ስለሌለና ባለሥልጣኖቹም እነሱው እራሳቸው ስለሆኑ "  ይቅርታ ጠይቀናል!   በይቅርታ ዘግተነዋል!   ሕዝብ ይቅርታ

አድርጎልናል!"          እያሉ እያፌዙብንም እየተሳለቁብንም ስለሆነና እራሳቸውን ለፍርድ ያቀርባሉ ተብሎ ጨርሶ ስለማይጠበቅ

             ባመቸህ አጋጣሚ ሁሉ ስትፈልግ ጎዳና ላይ ነዳጅ አርከፍክፈህ በማቃጠል፣ ስትፈልግ እንደበግ አጋድመህ በማረድ ባመቸህ

         መንገድ ሁሉ ቅጣታቸውን እንዲያገኙ በማድረግ ፍትሕን በገዛ እጅህ ተፈጻሚ አድርጋት!!!

             የትኛውንም ዓይነት የግድያ ጥቃት በእነኝህ የሕዝብ ደም ሲጠጡ በኖሩ አረመኔ ጭራቆች ላይ ብትፈጽምባቸው በምንም

         ተአምር ሲያንሳቸው እንጅ ፈጽሞ ሊበዛባቸው አይችልምና ስለቅጣቱ ተመጣጣኝነት ፈጽሞ አትሥጋ!!!  በአውሮፓም

            የተደረገው ይሄው ነው፡፡ ሲፈልጉ በሂትለርና በሞሶሎኒ ላይ ሕዝብ መጨረሻ ላይ የወሰደባቸውን እርምጃ ይመልከቱ!!!

  ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!!   ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!

  ሠዓሊ አምሳሉ ገ/   ኪዳን አርጋው

amsalugkidan@gmail.com


